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Annwyl Mrs Williams, Mr Blaker, Mr Morgan 

Fel penaethiaid rhanbarth gogledd Cymru, teimlwn ei bod yn bwysig ein bod yn rhannu â chi ein 
pryderon a'n cwestiynau am ein sefyllfa ar hyn o bryd.  Mae'n hanfodol bwysig i ni bod ein plant yn 
ennill y cymwysterau maen nhw'n eu haeddu ac na fydd yr un plentyn dan anfantais eleni.  

Fel y gwyddoch, rydym yn weithlu moesol a'n prif ofal yw llesiant plant.  Rydym yn weithlu pwrpasol 
a yrrir gan awydd i gefnogi plant yng ngham nesaf eu dysgu a'r dyfodol maen nhw'n ei haeddu.  
Teimlwn gyfrifoldeb dwfn i gefnogi ein plant yng nghamau nesaf eu bywyd, ac i sicrhau nad yw yr un 
plentyn yn cael ei adael ar ôl na'i anghofio. 

Gofynnwn i chi ddangos ffydd ynom i arwain a gyrru'r broses o ddyfarnu graddau eleni; i roi llais i ni 
yn y broses honno ac i beidio â rhoi dyfodol ein plant mewn algorithm yn unig.  Yn rhy aml mae ein 
proffesiwn yn cael ei israddio, gennym ni ein hunain ar brydiau hyd yn oed, ac fe'n gwelir fel 
proffesiwn sy'n hapchwarae, sy’n uchelgeisiol, proffesiwn o rifau a thablau perfformiad, yn hytrach 
na phroffesiwn moesol, teg a dibynadwy sydd wedi ymroi i alluogi ein plant i ffynnu. 

Hoffem ddiolch i chi am eich eglurder hyd yma, ac ategu ein bod yn teimlo  yn llawer mwy sicr yma 
yng Nghymru na'n cyd-weithwyr dros y ffin a bod gennym lawer mwy o gefnogaeth.  Fodd bynnag, 
mae gennym amryw o gwestiynau. O gael gwedd gliriach arnynt gallwn gynllunio yn fwy effeithiol ar 
gyfer addysg ein plant a'u cefnogaeth emosiynol a chymdeithasol. 

1. Fe'n hysbyswyd gan ein penaethiaid pwnc y bydd Uned 7 gwyddoniaeth TGAU a 
chymwysterau ADA eraill a ddychwelir i CBAC yn cael eu marcio, ond na fydd marc yn cael ei 
anfon i ysgolion.  Yn lle hynny, bydd y data hwn yn cael ei ddefnyddio i safoni perfformiad 
ysgol.  Bu hyn yn destun pryder mawr, a chyfyd cwestiynau hefyd o ran pam y mae'r broses 
hon yn digwydd.  Sut all data gael ei atal ac yna ei ddefnyddio i 'wirio' bod safle'r ysgol yn 
gywir?   Os yw hyn yn wir, mae'n creu drwgdybiaeth ac yn tanseilio'r cydweithio at y deilliant 
cywir.  A ellir cadarnhau ai hyn yw'r achos?   
Hefyd,  

i. a yw ADA yn cael eu marcio?  
ii. a yw data yn cael ei atal? 

iii. a yw CBAC yn defnyddio'r data hwn i safoni ysgolion?  
iv. os felly, pam? 

2. Mae defnyddio data cymaradwy a gynhyrchir a'i ategu gan brofion cenedlaethol yn destun 
pryder mawr; pan wneir hyn trwy ddefnyddio algorithm anhysbys ar ei ben ei hun, a heb 
ddeialog gyda gweithwyr proffesiynol, fe gyfyd pryder mawr.  Gofynnwn beth yw ein rôl 
mewn gwirionedd, os yw'r algorithm hwn yn cael ei yrru gan ddata cymaradwy a data sydd 
eisoes yn hysbys?  Pa wahaniaeth ydym ni'n wneud?   Gofynnwn felly am wedd gliriach ar 
sut na fydd plant dan anfantais oherwydd y sefyllfaoedd a ganlyn:   

a. Gwahaniaethau carfan sylweddol 
i. mewn gallu gwybyddol 

ii. prosesau gwella ysgol 
iii. maint carfanau 
iv. darpariaeth ar y cyd  

b. Defnyddio data cenedlaethol 
i. ble mae plant yn datblygu ar wahanol gyfraddau o fewn y system 

ii. ble mae ysgolion yn trosi graddau ar wahanol gyfraddau 
iii. ble mae ysgolion yn ychwanegu gwerth ar wahanol adegau  
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3. Fel y gwyddoch rwy'n siŵr, mae lefel y pryder yn ein carfanau arholiadau yn hynod o uchel.  
Mae ar ein plant a'u rhieni ofn yr anghyfarwydd ac maen nhw'n ddig bod eu deilliannau y tu 
hwnt i'w rheolaeth.  Bob blwyddyn mae gennym blant sy'n ein syfrdanu ac sy'n ein siomi, ac 
mae pryder mawr am roi y rheiny sy'n cyflawni’r tu hwnt i'n rhagfynegiadau dan anfantais. 
Mae gofyn am gryn dipyn yn fwy o gefnogaeth eleni na'r blynyddoedd a fu, ond gyda llai o 
wybodaeth a dealltwriaeth o'r system.  Gofynnwn felly bod: 

a. canlyniadau yn cael eu rhoi i ysgolion yn gynt na'r arfer er mwyn i ni allu eu prosesu 
a pharatoi'r gefnogaeth fydd angen i ni ei darparu ar gyfer ein plant. 

b. yn fwy caredig wrth ddyfarnu graddau er sicrhau ein bod yn dal yr 1 neu 2% bob 
blwyddyn sy'n perfformio'n well na'u hamcangyfrif.  Rhaid cofio eleni, yn wahanol i 
bob blwyddyn arall, nad yw'r un plentyn wedi cael cyfle i anelu at radd. 

4. Gofynnwn am eglurhad ar ffioedd.  
a. a fydd ffioedd arholiadau yn cael eu gostwng, fel costau bwrdd arholi? 
b. a fydd ffioedd apeliadau yr un fath â blynyddoedd blaenorol? 

5. Credwn fod nifer o'n cyd-weithwyr yn cynghori ein llywodraeth, ein bwrdd arholi a CC.  Fodd 
bynnag, ni wyddom pwy yw'r arweinwyr hynny. Fel arweinwyr ein proffesiwn, ni wyddom 
gyda phwy i gysylltu i rannu ein meddyliau.  Trwy adnabod cysylltiadau ym mhob ardal, 
credwn y gellir clywed barn pob pennaeth a chynrychioli llesiant pob plentyn ym mhob 
ardal.  Gofynnwn felly:  

a. pwy yw ein ymgynghorwyr yn y proffesiwn? 
b. sut gallwn ni gysylltu â hwy? 
c. a gynrychiolir llais pob sector? 
d. a gynrychiolir llais pob rhanbarth yng Nghymru? 
e. a gynrychiolir pob math o ysgol? 

6. Mae ein carfan Blwyddyn 10 ac 12 hefyd yn dod yn fwy pryderus a phoenus wrth i ni aros y 
tu allan i ddysgu ffurfiol.  Gan nad yw'n debygol y byddant yn dychwelyd i strwythur a 
thrylwyredd o ran dysgu am gryn amser, gofynnwn bod penderfyniad yn cael ei wneud yn 
fuan ar eu methodoleg asesu a'u rhaglen astudio. Bydd hyn yn fodd i ysgolion gynllunio'n 
effeithiol ac yn gyfrifol ar gyfer ein plant.  Gofynnwn i chi hefyd ystyried y bydd dysgu yn 
parhau i fod ar goll wrth i blant ddychwelyd yn raddol i'r ysgol a gweithredu ymbellhau 
cymdeithasol, ac y bydd gallu emosiynol ein plant pan fyddant yn dychwelyd i'r ysgol gryn 
dipyn yn llai.  Wrth ddychwelyd i'r ysgol, bydd angen annog ein plant a'u helpu i wella cyn y 
gellir eu haddysgu ac y gallant ddysgu'n effeithiol; felly, mae'n debygol y bydd carfanau 
arholiadau 2020/21 wedi methu bron i hanner eu rhaglen. 

Mrs Williams, fel ein Gweinidog, hoffem i chi wybod pa mor bwysig a gwerthfawr fu eich eglurder, 
eich cefnogaeth a'ch gofal dros ein plant, ein hysgol a'n proffesiwn.  Nid ydych erioed wedi trin ein 
plant fel ystadegau; nid ydynt erioed wedi bod yn ddim ond rhif ac rydym wir yn ddiolchgar am hyn.  
Mae ein llywodraeth wedi bod yn un garedig yn ystod y cyfnod anodd hwn, a gofynnwn, gyda phob 
parch, i hyn barhau wrth i'n plant gael eu hasesu ac i fethodoleg asesu ein carfan nesaf gael ei 
hadnabod.  Gofynnwn nad yw'n plant dan anfantais oherwydd data cymaradwy, dadansoddi 
ystadegol neu ddiffyg cyfle i ymdrechu a methu, gofynnwn bod eu gallu i ddysgu wrth ddychwelyd i'r 
ysgol yn cael ystyriaeth yn ein cynllunio ar gyfer y dyfodol, ond, yn fwy na dim, gofynnwn fod y 
caredigrwydd a'r ysbryd o haelioni a estynnwyd eisoes i'n plant yn parhau, gan mai hyn yw'r peth 
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moesol a'r peth iawn i wneud.  Mae hon yn flwyddyn pan mae angen i ni fod yn fwy caredig, a chael 
ein gyrru gan farn ein proffesiwn moesol a dibynadwy. 

Diolch yn fawr,  
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